



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ มีมติอนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
นำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ จึงประกาศการขึ้นบัญชีและ
ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัศึกษานนทบุรี
กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ภาษาญี่ปุ่น จำนวน ๒ ราย รายละเอียดตาม เอกสารแนบ ๑

การบรรจุและแต่งตั้งให้ยึดถือประกาศนี้ เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ๒ ชั้น ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๒ เลขที่ ๑๑๒๖ ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
พร้อมเอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงานตัว รายละเอียดตาม เอกสารแนบ ๒ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

ทั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑. ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
๒. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง
๓. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนด
๔. ผู้นั้นไม่มาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กำหนดได้



ในกรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สอบแข่งขันได้รายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ และหากตรวจสอบพบว่าผู้สอบแข่งขันได้ กรอกข้อมูลหรือแสดงเอกสารหลักฐานการสมัครอันเป็นเท็จ จะต้องถูกดำเนินคดีทางอาญา สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ ที่ได้การขึ้นบัญชีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ แล้ว จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเดิม

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างที่ขอใช้การขึ้นบัญชีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขนาดนทบุรี
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
(แบบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ภาษาญี่ปุ่น จำนวน ๒ ราย

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล	ลำดับที่สอบแข่งขันได้ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาขนาดนทบุรี	ลำดับที่สอบแข่งขันได้ ในการขึ้นบัญชีใหม่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๒	หมายเหตุ
๑	๒๐๓๐๘๐๐๐๕	นางสาวศิวพร วานมนตรี	๖	๑	
๒	๒๐๓๐๘๐๐๐๘	นางสาวปุณยนุช นามโคตร	๗	๒	

บัญชีรายละเอียดสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โรงเรียน	เขต	ตำแหน่งเลขที่	เลขที่จ่ายตรง	หมายเหตุ
๑	พรตพิทยพยัต	ลาดกระบัง	๑๘๒๐๒	๐๓๑๗๑๖๖	
๒	รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง	ลาดกระบัง	๗๓๙๔๐	๐๓๑๗๑๕๑	



เอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงานตัว
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

๑. บัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๓. ปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
ที่ผู้มีอำนาจอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่หลังวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย
(หนังสือรับรองคุณวุฒิใช้ได้เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาและยังไม่ได้รับปริญญาบัตร)
๔. ใบระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๕. สำเนาใบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด
และใบระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
๖. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ออกให้โดยคุรุสภา ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ และยังไม่หมดอายุ
โดยต้องได้รับอนุมัติจากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือก หรือ
เอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา ที่พิมพ์ออกจากระบบสารสนเทศ
ของคุรุสภาที่มี ชื่อ - ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาต วันออกและวันหมดอายุที่เป็นปัจจุบัน
หรือ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ (E - service)
๗. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๘. รูปถ่ายชุดปกติขาว ระดับช่อชัยพฤกษ์ ๓ ช่อ (อันดับครูผู้ช่วย) จำนวน ๒ รูป
ไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขนาด ๑ นิ้ว
๙. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส
๑๐. สำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.๗/ ก.ค.ศ. ๑๖ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด
จากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ (สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ที่ประสงค์จะย้ายหรือโอนจากการสอบแข่งขันครั้งนี้)

หมายเหตุ ๑. ให้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแผ่น (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) พร้อมลงวันที่กำกับ
โดยจัดเรียงเอกสารตามลำดับ

๒. ในวันรายงานตัวให้ผู้สอบแข่งขันได้แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบข้าราชการสีทึบ คอพับ แขนยาว

๓. หากผู้สอบแข่งขันได้มีผู้ติดตามมาในวันรายงานตัว ขอความร่วมมือให้ผู้ติดตามอยู่นอกบริเวณอาคาร
จนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ

๔. กรณีการขอเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอน ตามผลการสอบแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๒ จะดำเนินการแจ้งหนังสือไปยังต้นสังกัดภายหลัง

๕. กรณีสละสิทธิ์ ให้ส่งหนังสือสละสิทธิ์ก่อนวันแรกบรรจุ โดยส่งเอกสารถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๒ เลขที่ ๑๑๒๖ ถนนลาดพร้าว เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (หนังสือ
ขอสละสิทธิ์ตาม เอกสารแนบ ๓ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ



หนังสือขอสละสิทธิ์

เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ เดือน พ.ศ.

เรื่อง ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เรียน ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ได้ประกาศการขึ้นบัญชีและ
ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่กลุ่มวิชาเอก.....
ขอสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง ฯ ครั้งนี้
เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

(.....)

หมายเลขโทรศัพท์